

จากอาชีพปลูกผักที่สานต่อจากบิดามารดา หลังจบชั้น ป.4 ของ “ประยูร วิสุทธิไพศาล” ที่เคยประสบปัญหาศัตรูพืช ผลผลิตไม่ดี ขายไม่ได้ราคา ทำให้ขาดทุน จนต้องเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลแทน ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ในเรื่องการปลูกมะพร้าวน้ำหอมและชมพู ทับทิมจันทร์ รวมทั้งยังเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไม้ผลในปี 2554



“ประยูร วิสุทธิไพศาล”

ปราชญ์เกษตรด้านการ
ปลูกมะพร้าวน้ำหอมและชมพู



“ประยูร” เล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนพ่อกับแม่จะปลูก ผักสารพัดชนิดขาย โดยใช้ปุ๋ยและสารเคมี ซึ่งมีราคาแพง และเมื่อใช้ไปนานๆ แมลงศัตรูพืชก็ตื้อยา ดินก็เริ่มเสื่อม คุณภาพ ดินจึงต้องเปลี่ยนมาปลูกไม้ผลแทน พร้อมกับ ทำการปรับปรุงบำรุงดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทน การใช้ปุ๋ยและสารเคมี เพราะนอกจากจะช่วยให้ดินดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนได้มากอีกด้วย

ปัจจุบันประยูรมีสวนมะพร้าวประมาณ 400 ไร่ ปลูกไร่ละประมาณ 35-40 ต้น เป็นมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว พันธุ์ฟาร์มอ่างทอง พันธุ์นี้ผลใหญ่ น้ำหอม เมื่อแปรรูป ลงกล่องเพื่อส่งออกต่างประเทศ จะลงบล็อกพอดี อีกทั้งยัง ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ทั้งในประเทศไทยและ ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย นอกจากนี้ กำลังทำระบบ ออร์แกนิก ที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี ใช้แต่สารชีวภาพ ซึ่งเป็นมู๋ผ่านมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยทุกขั้นตอน การผลิตจะคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ เรียกได้ว่า คนกินปลอดภัย คนทำปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต่อมาในปี 2550 “ประยูร” ได้รวบรวมเกษตรกรทำสวนไม้ผล จัดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยใช้ชื่อว่า “วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตผักและผลไม้ปลอดภัยสารพิษอำเภอดำเนินสะดวก” และได้แนะนำให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แก่สมาชิกเพื่อให้ผลิตผลที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย



รวมถึงการผลิตนอกฤดู และรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกส่งจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ออสเตรเลีย และอเมริกา เป็นต้น จนสามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

นอกจากประยูรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญการปลูกมะพร้าวน้ำหอมแล้ว ยังเชี่ยวชาญการปลูกฝรั่งกิมจู และเป็นปราชญ์ชมพู่ทับทิมจันทร์ มีความเชี่ยวชาญในการผลิตชมพู่นอกฤดู จึงมีรายได้ปีละหลายล้านบาท ซึ่งตลาดส่วนใหญ่ของชมพู่อกฤดูนี้ จะส่งไปขายต่างประเทศ ทั้งในแถบเอเชียและยุโรป ได้ราคาเฉลี่ย 100 บาทต่อกิโลกรัม สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมหาศาล

“ปัจจุบันตนได้มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่ โดยเอาพันธุ์ดั้งเดิมทับทิมจันทร์ผสมกับเพชรบ้านแพ้ว เก็บเกสรดอกบานของพันธุ์ทับทิมจันทร์มาครอบกับเพชรบ้านแพ้ว พอแก่แล้วมีเมล็ดก็เอามาเพาะ แล้วก็ขยาย ลองปักชำดู ปรากฏว่าผลผลิตใหญ่กว่าเดิม จาก 5-6 ลูกต่อกิโลกรัม เป็น 4-5 ลูกต่อกิโลกรัม เนื้อแน่นหวานกรอบ ส่งไปไกลไม่เสียหาย”

การพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ของ “ประยูร วิสุทธิไพศาล” ไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จให้กับตนเองเท่านั้น ยังพัฒนาต่อยอดไปยังเกษตรกรรายอื่นๆ ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จนสามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับกลุ่มได้

